



ข่าวธนาคารแห่งประเทศไทย

สำนักข่าวการธนาคารแห่งประเทศไทย โทร. ๒๕๐๖๕๕

ฉบับที่ 75/2540

เรื่อง แนวนโยบายเกี่ยวกับการถือหุ้นในสถาบันการเงิน

ตามที่กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยได้ชี้แจงให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกันว่า ทางการจะสร้างเสริมความมั่นคงของธนาคารพาณิชย์และบริษัทเงินทุนที่เปิดดำเนินการด้วยการเร่งรัดให้เพิ่มเงินกองทุนให้เพียงพอที่จะรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากสินทรัพย์เสื่อมคุณภาพ โดยสถาบันการเงินทุกแห่งควรรีบดำเนินการเพิ่มเงินกองทุนเสียแต่เนิ่น ๆ เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาขึ้นในอนาคต

เพื่อเปิดโอกาสให้สถาบันการเงินสามารถเพิ่มทุนได้ครบถ้วนตามจำนวนที่จำเป็นภายในเวลารวดเร็ว ธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังขอเรียนให้ทราบถึงแนวทางการอนุญาตเกี่ยวกับการเพิ่มทุนของสถาบันการเงินทั้งที่เปิดดำเนินการและที่ถูกระงับกิจการดังต่อไปนี้

1. การเข้าถือหุ้นของผู้ลงทุนต่างชาติในสถาบันการเงินไทย

1.1 บุคคลหรือนิติบุคคลต่างชาติที่มีฐานะมั่นคงและมีศักยภาพที่จะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารให้แก่สถาบันการเงินจะได้รับอนุญาตให้เข้าถือหุ้นในธนาคารพาณิชย์ 15 แห่ง บริษัทเงินทุน 33 แห่ง และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 12 แห่ง เกินกว่าร้อยละ 49 ได้เป็นเวลา 10 ปี หลังจาก 10 ปีแล้วจะไม่มี การบังคับให้ขายหุ้นที่มีอยู่ แต่จะมีเงื่อนไขห้ามผู้ถือหุ้นต่างชาติซื้อหุ้นเพิ่มทุนอีกจนกว่าสัดส่วนการถือหุ้นของต่างชาติจะลดลงเหลือไม่เกินร้อยละ 49

ส่วนการถือหุ้นในบริษัทเงินทุน 58 แห่งที่ถูกระงับกิจการ องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงินได้ยึดแนวทางการอนุญาตเช่นเดียวกันตามหนังสือเวียนของคณะกรรมการกำกับการควบคุมหรือโอนกิจการของสถาบันการเงินเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2540 กล่าวคือ อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นต่างชาติถือหุ้นได้โดยไม่จำกัด แต่เมื่อครบ 10 ปีแล้ว ไม่ให้ซื้อหุ้นเพิ่มขึ้น เว้นแต่ถือหุ้นอยู่ไม่เกินร้อยละ 49 ก็ให้ซื้อหุ้นเพิ่มได้จนถึงร้อยละ 49

1.2 ในกรณีให้ผู้ถือหุ้นต่างชาติเป็นธนาคารต่างประเทศ หลักเกณฑ์ในการถือหุ้นจะไม่แตกต่างไปจากผู้ลงทุนต่างชาติประเภทอื่น ๆ และจะยังคงอนุญาตให้ธนาคารต่างประเทศนั้นมีสาขาเต็มรูปแบบหรือกิจการวิเทศธนกิจในประเทศไทยได้ต่อไป แต่จะสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เฉพาะธนาคารต่างประเทศที่ถือหุ้นในธนาคารพาณิชย์ไทยเกินร้อยละ 49 เปิดสาขาเต็มรูปแบบเพิ่มเติมขึ้นจากจำนวนที่มีอยู่ในปัจจุบัน

2. การเข้าถือหุ้นของสถาบันการเงินไทยในสถาบันการเงินอื่น

ทางการมีเจตนาจะใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับที่ได้อนุญาตให้แก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติในการอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุนในประเทศที่ได้พิจารณาแล้วว่ามีความมั่นคงเข้าถือหุ้นในธนาคารพาณิชย์ / บริษัทเงินทุนอื่น แต่เนื่องด้วยมีข้อจำกัดทางด้านกฎหมายที่ไม่อนุญาตให้สถาบันการเงินเหล่านี้ถือหุ้นในธนาคารพาณิชย์อื่น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นคราว ๆ ไป ทางด้านบริษัทเงินทุนก็มีข้อกำหนดในลักษณะเดียวกัน ด้วยเหตุนี้แนวทางในการอนุญาตให้ถือหุ้นจึงต้องมีความแตกต่างไปบ้างดังนี้คือ

อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ / บริษัทเงินทุนในประเทศที่มีฐานะมั่นคง เข้าถือหุ้นในธนาคารพาณิชย์ / บริษัทเงินทุนเกินกว่าร้อยละ 49 ได้เป็นเวลา 10 ปี เมื่อครบ 10 ปีแล้ว หากยังมีความประสงค์จะถือหุ้นต่อไป ก็จะพิจารณาอีกระยะเวลาการถือหุ้นให้เป็นคราว ๆ ละ 10 ปี ในระหว่างนั้นจะไม่บังคับให้ขายหุ้นที่มีอยู่ แต่จะไม่อนุญาตให้ถือหุ้นเพิ่มเติมอีกจนกว่าสัดส่วนการถือหุ้นจะทยอยลดลงเหลือไม่เกินร้อยละ 49

3. การมีกรรมการร่วมกัน

ธนาคารพาณิชย์ไทยหรือบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ถือหุ้นในสถาบันการเงินอื่นตามข้อ 2 จะมีการกรรมการร่วมกันกับสถาบันการเงินที่ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุนนั้นเข้าถือหุ้นได้เป็นเวลาไม่เกิน 3 ปี ยกเว้นในกรณีที่จำเป็น ก็อาจจะพิจารณาผ่อนผันเพิ่มเติมได้อีก

ธนาคารแห่งประเทศไทยหวังว่าแนวทางการอนุญาตข้างต้นจะสนับสนุนให้การเพิ่มทุนของสถาบันการเงินเป็นไปได้ง่ายขึ้น และจะก่อให้เกิดความเสมอภาคระหว่างผู้ลงทุนชาวไทยและจากต่างประเทศ

จึงขอแถลงมาเพื่อทราบ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

11 พฤศจิกายน 2540